

Tăng cơ hội cho doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc



Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ).

Tước tình hình thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay doanh nghiệp trả lương ngừng việc do tác động của đại dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154 sửa đổi Nghị quyết số 42, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32 sửa đổi Quyết định số 15. Việc điều chỉnh kịp thời đã góp phần tăng thêm cơ hội cho doanh nghiệp có thể được vay vốn trả lương cho lao động ngừng việc, từ đó khắc phục khó khăn để tiếp tục duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Nghị quyết số 154 của Chính phủ và Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện và thủ tục cho vay đã được nới lỏng hơn. Tại Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã bỏ quy định doanh nghiệp trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, đồng thời bỏ quy định giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Thay vào đó, người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay tại Ngân hàng CSXH; tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định. Còn ở Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính

phủ, thay vì phải có từ 20% hoặc từ 30 lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Cùng với đó, Quyết định số 32 cũng thay thế quy định đang gặp khó khăn về tài chính, không cần đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc

thành người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; đồng thời bãi bỏ toàn bộ quy định bao gồm các hồ sơ, thủ tục trình xác nhận tại cấp huyện, cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để thực hiện chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH

các huyện nhanh chóng triển khai thực hiện, bảo đảm cho vay đúng - trúng và hiệu quả. Cùng với việc cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến do Ngân hàng CSXH Việt Nam tổ chức, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Chi nhánh; qua đó quán triệt tinh thần giải ngân nhanh chóng nhưng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và khách hàng khi được vay vốn phải sử dụng đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhân ủy thác và các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến doanh nghiệp và người lao động; từ đó giúp các doanh nghiệp trên địa bàn sớm nắm bắt những thay đổi trong các cơ chế hỗ trợ trên cơ sở đó chủ động hoàn thiện hồ sơ vay vốn khi có nhu cầu.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã có bản ổn định nhưng những tác động của dịch đối với phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là đối với hoạt động của các doanh nghiệp thì không hề nhỏ. Chính vì thế, trên cơ sở hồ sơ vay vốn của khách hàng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện sẽ chủ động phân công cán bộ hướng dẫn thủ tục và bảo đảm chỉ sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn sẽ phê duyệt cho vay, từ đó góp phần cùng các doanh nghiệp và người lao động sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

MINH HƯƠNG

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 154 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc có tên trong danh sách theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 32; mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020;
- Lãi suất cho vay 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm;
- Thời hạn cho vay không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên;
- Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng CSXH phê duyệt cho vay;
- Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng và được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Triển khai chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ tháng 10/2020, Công ty Điện lực Thái Bình bắt đầu triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số.

Công ty Điện lực Thái Bình hiện đang bán điện cho 720.074 khách hàng, trong đó có 649.613 khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, 70.461 khách hàng sử dụng điện cho mục đích khác. Trước đây, hồ sơ mua bán điện của khách hàng đều được Công ty Điện lực Thái Bình và điện lực các huyện, thành phố thực hiện bằng văn bản, việc bảo quản,

lưu trữ, tìm kiếm thông tin khách hàng gặp rất nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, dễ gây nhầm lẫn. Để số hóa hợp đồng mua bán điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tích cực rà soát, hoàn thiện các quy trình phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất,

kinh doanh. Việc này được Công ty Điện lực Thái Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Việc thực hiện tốt công tác chuyển đổi số sẽ mang lại nhiều lợi ích như giảm thiểu không gian lưu trữ hồ sơ, giúp nhân viên điện lực dễ dàng tra cứu thông tin, tạo không gian phòng giao dịch gọn gàng,

chuyên nghiệp để tiếp đón khách hàng, đặc biệt là tạo nguồn dữ liệu để có thể khai thác, phân tích trên phần mềm quản lý thông tin khách hàng CMIS.

Ông Trần Đức Thiện, Phó Giám đốc Điện lực Hưng Hà cho biết: Điện lực Hưng Hà hiện đang cung cấp điện cho 96.795 khách hàng trên địa bàn huyện,



Nhân viên Điện lực Hưng Hà kiểm tra, sửa chữa lưới điện.

Bảo đảm an toàn để phát triển sản xuất, kinh doanh

Với đặc thù sản phẩm và quy trình sản xuất luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, nhà máy sản xuất Amon Nitrat (Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco) đã đặt công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ (PCCN) là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Nhà máy sản xuất Amon Nitrat ở cụm công nghiệp Thái Thọ (Thái Thụy) chuyên sản xuất các sản phẩm hóa chất phục vụ làm phân bón và tiền chất thuốc nổ công nghiệp. Ông Vũ Hùng Việt, Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco cho biết: Nguyên liệu đầu vào, thành phẩm Amon Nitrat, toàn bộ quy trình sản xuất, hệ thống kho lưu trữ, quá trình vận chuyển hàng hóa đều có thể xảy ra cháy, nổ và khi xảy ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy, ngay từ khi đầu tư xây dựng nhà máy cho đến đầu tư mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị, công tác vận hành sản xuất, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm theo thiết kế và các quy định của pháp luật về sản xuất hóa chất, bảo vệ an ninh, công tác PCCN.

Nhà máy sản xuất Amon Nitrat sử dụng công nghệ sản xuất Amon Nitrat và Axit Nitric thuộc bản quyền Thyssen Krupp Uhde của Đức; các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đều do các nước G7 và châu Âu sản xuất. Nhà máy được đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đầy đủ và bài bản với các bồn bể chứa, mạng lưới ống nước cứu hỏa chạy khắp nhà máy; có 26 trụ nước, 6 súng phun nước, 2 máy bơm nước cứu hỏa với tổng công suất 1.260m³/h, 2 máy bơm bù áp, gần 200 bình cứu hỏa chuyên dụng các loại và 1 xe chữa cháy. Nhà máy có hệ thống báo cháy tự động tại các kho chứa sản phẩm Amon Nitrat, kho, xưởng sản xuất phân bón và các kho chứa dụng cụ, vật tư dự phòng, hóa chất. Các công trình như căng hóa chất, cụm kho, xưởng sản xuất phân bón đều được thiết kế, lắp đặt các thiết bị phát hiện, xử lý cháy, nổ theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm duyệt và

thay thế góp phần phòng ngừa cháy, nổ. Để phòng và kiểm soát tốt nguy cơ xảy ra cháy, nổ, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất bảo đảm khoa học, cân đối tồn kho hợp lý vừa bảo đảm nguồn hàng sản xuất vừa hạn chế quá tải dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Công tác vận hành máy móc, quy trình sản xuất được giám sát nghiêm ngặt. Ngoài sử dụng 2 chuyên gia do lương điều khiển ở trong nước và nước ngoài tham gia vận hành nhà máy, Công ty có 191 công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất đều có trình độ tay nghề cao, đúng chuyên ngành đào tạo thường xuyên được tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ máy móc, công nghệ. Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc được Công ty thực hiện đúng định kỳ cũng góp phần bảo đảm cho hoạt động sản xuất liên tục và tránh phát sinh hư hỏng dẫn tới cháy, nổ. Là công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và của quốc gia, được sự hỗ trợ của lực

lượng công an, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco tổ chức tốt lực lượng bảo vệ cho nhà máy sản xuất Amon Nitrat duy trì ổn định an ninh trật tự và PCCN. Bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là công tác PCCC, sau 5 năm hoạt động, nhà máy sản xuất Amon Nitrat chưa để xảy ra bất cứ sự cố cháy, nổ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Công ty đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bình quân mỗi năm, nhà máy sản xuất và tiêu thụ gần 200.000 tấn Amon Nitrat và hơn 3.000 tấn HNO₃; trong đó gần 50% sản lượng Amon Nitrat được xuất khẩu đến các nước: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Úc; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 30 triệu USD. Chỉ tính trong 10 tháng năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến động thị trường thế giới nhưng Công ty vẫn sản xuất, tiêu thụ trên 160.000 tấn Amon Nitrat, trên 3.200 tấn HNO₃, đạt doanh thu 1.798 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 91 tỷ đồng.

KNÁC DUẤN



Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco diễn tập xử lý sự cố cháy, nổ tại nhà máy sản xuất Amon Nitrat.

trong đó có 85.484 khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, 11.311 khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt. Thời gian qua, Điện lực Hưng Hà đã tích cực tuyên truyền đến khách hàng về chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. Từ tháng 11/2020, Điện lực Hưng Hà sẽ bắt đầu triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn huyện. Mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/10/2021 sẽ hoàn thành chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Mặc dù mới được triển khai thực hiện nhưng đến nay Công ty Điện lực Thái Bình và điện lực các huyện, thành phố đã gặp không ít khó khăn trong việc chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt như phải cử cán bộ, nhân viên đến từng gia đình để trực tiếp hướng dẫn khách hàng. Bên cạnh đó, phải kết hợp với kỹ thuật điện tại các điểm thu để số hóa hợp đồng mua bán điện cho khách hàng. Sau 1 tháng tích cực triển khai thực hiện, đến hết ngày 31/10 toàn tỉnh đã có 53.807 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt được số hóa. Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Để bảo đảm tiến độ

hoàn thành chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện, Công ty Điện lực Thái Bình đã giao kế hoạch cho các điện lực đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng, bắt đầu từ tháng 10/2020, phấn đấu thời gian hoàn thành chương trình trước ngày 31/10/2021. Để đạt mục tiêu trên, Công ty Điện lực Thái Bình đã giao Phòng Kinh doanh làm đầu mối, phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và các đơn vị cập nhật chương trình phần mềm, nghiên cứu, hướng dẫn bồi huấn, xử lý kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện. Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, nhân viên các điện lực cũng đã được tập huấn sử dụng máy tính bảng và liên hệ với khách hàng để thực hiện ký hiệu bản chấm dứt hợp đồng cũ và ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt mới. Với phương châm "Khách hàng là trung tâm", thời gian tới, Công ty Điện lực Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

PHẠM HƯƠNG

Phạt từ 1 - 3 triệu đồng người không đeo khẩu trang nơi quy định



(laodong.vn) Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch từ ngày 15/1/2020.

Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hiện hành, tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Như vậy, từ ngày 15/1/2020, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP cũng tăng mức xử phạt đối với hành vi không thông báo UBND và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng (như hiện nay) lên mức từ 1 - 3 triệu đồng.

Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.